

EOGOAC

Educational Opportunity Gap Oversight and Accountability Committee

Hãy nói lên ý kiến của quý vị!

Ủy ban Giám sát và Giải trình Khoảng cách Cơ hội Giáo dục (EOGOAC) và Ủy ban Cố vấn Học tập về Cảm xúc Xã hội (SEL) sẽ cùng tổ chức **một diễn đàn cộng đồng và gia đình trực tuyến** vào **Thứ Năm, ngày 4 tháng 11, từ 5 – 7 giờ tối** để thảo luận Học tập về Cảm xúc Xã hội.

Học tập về Cảm xúc Xã hội (SEL) được hiểu một cách rộng rãi là một quá trình mà qua đó các cá nhân xây dựng sự nhận thức và kỹ năng về kiểm soát cảm xúc, thiết lập mục tiêu, thiết lập mối quan hệ và đưa ra các quyết định có trách nhiệm nhằm hỗ trợ sự thành công ở trường học và trong cuộc sống. Về cốt lõi, SEL hướng tới việc hỗ trợ có được hạnh phúc về mặt cảm xúc xã hội và đảm bảo mọi thanh thiếu niên cảm thấy thực sự thân thuộc ở trường học và cộng đồng của họ. Trong thời điểm thử thách có một không hai này, điều quan trọng là chúng ta phải cùng nhau lắng nghe, học hỏi và hiểu rõ hơn về những tác động của năm vừa qua đối với sức khỏe xã hội và tình cảm của trẻ em da màu. Chúng tôi đang mời học sinh, gia đình và cộng đồng chia sẻ với chúng tôi cách các trường học của chúng ta nên làm việc với các gia đình và cộng đồng da màu để tạo ra các cơ hội bình đẳng cho việc học tập về cảm xúc xã hội (SEL) tích cực.

Các chủ đề thảo luận sẽ bao gồm:

- Sự thân thuộc của học sinh
- SEL đáp ứng văn hóa
- Cùng thiết kế SEL với các gia đình
- Chuẩn bị lực lượng giáo dục cho SEL

[Chỗ có hạn, vì vậy, vui lòng đăng ký trước. Sẽ ưu tiên học sinh, gia đình và thành viên cộng đồng.](#) Sẽ có phiên dịch tiếng Tây Ban Nha và ASL (Ngôn ngữ ký hiệu Mỹ). Nếu quý vị cần điều chỉnh hoặc cần phiên dịch, vui lòng nói rõ trong đơn đăng ký.

Nội dung: Diễn đàn Gia đình và Cộng đồng

Đối tượng: Gia đình, học sinh, nhân viên nhà trường, người biên hộ, giáo viên, thành viên cộng đồng

Thời gian: Thứ Năm, ngày 4 tháng 11, 5 – 7 giờ tối

Địa điểm: Trực tuyến thông qua nền tảng Zoom

Vui lòng chuyển thông báo này cho bất kỳ ai có thể quan tâm!

Để biết thêm thông tin về EOGOAC, vui lòng truy cập [trang web](#) của chúng tôi.

Liên lạc với nhân viên

Maria Flores – Giám đốc Điều hành, Trung tâm Cải thiện Học tập của Học sinh (CISL)

Email: maria.flores@k12.wa.us

Heather Rees – Nhà phân tích nghiên cứu, Trung tâm Cải thiện Học tập của Học sinh (CISL)

Email: heather.rees@k12.wa.us

Ủy ban Giám sát và Giải trình Khoảng cách Cơ hội Giáo dục được thành lập trong cơ quan lập pháp năm 2009 để tiếp tục giải quyết khoảng cách về thành tích ở tiểu bang Washington.

Ủy ban được [RCW 28A.300.136](#) giao nhiệm vụ tổng hợp các phát hiện và khuyến nghị từ năm Nghiên cứu Khoảng cách về Thành tích năm 2008 thành một kế hoạch triển khai và đề xuất các chính sách cũng như chiến lược cho Giám đốc Hướng dẫn Công, Hội đồng Tiêu chuẩn Giáo dục Chuyên nghiệp và Hội đồng Giáo dục Tiểu bang.

